

Cùng nhau thoát nghèo, làm giàu

Hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng của cán bộ, hội viên phụ nữ Vũ Thu nhiều năm qua. Bằng những cách làm thiết thực, thông qua nhiều mô hình sáng tạo, đã có hàng trăm hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá.

Mong muốn phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm trước, vợ chồng chị Vũ Thị Hoài, thôn Phú Chủ, xã Việt Hùng (Vũ Thu) đã mạnh dạn nhận hơn 4 mẫu ruộng kém hiệu quả để chuyển đổi sang làm gia trại chăn nuôi tổng hợp. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư khó khăn, kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi hạn chế, vợ chồng chị vẫn loay hoay chưa định hướng được sản xuất nên hiệu quả thấp. Năm 2015, gia đình chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Việt Hùng tạo điều kiện cho vay 25 triệu đồng từ một số nguồn vốn mà Hội tin cậy, chị em trong thôn, xóm cho vay không lấy lãi gần 50 triệu đồng, lại được tham gia nhiều buổi tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi do Hội LHPN, Hội Nông dân, Ban Chăn nuôi và Thú y xã tổ chức ngay tại địa phương, chị Hoài đã mạnh dạn đầu tư phát triển gia trại. Với gần 4 mẫu ao thả các loại cá trắm, chép, mè, trôi; đàn bò mẹ 8 con sinh sản đều; đàn lợn thịt duy trì ổn định 30 - 35 con; trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình chị Hoài thu lãi khoảng 100 triệu đồng. "Nhờ sự giúp đỡ về vốn, khoa học kỹ



Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng (Vũ Thu) phát triển kinh tế bằng mô hình chăn nuôi.

thuật và cả ủng hộ tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ thôn, xã đã tạo động lực lớn để vợ chồng tôi quyết tâm vượt khó vươn lên, có được thành quả ngày hôm nay" - chị Hoài chia sẻ. Cùng với chị Hoài, nhờ phong trào hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, đã có rất nhiều phụ nữ trên địa bàn xã Việt Hùng vươn

lên thoát nghèo, làm giàu. Chị Phạm Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Để có nguồn vốn thiết thực giúp đỡ chị em phát triển kinh tế, Hội vận động chị em tích cực tiết kiệm, đến nay toàn xã có 8 tổ với 1.680 thành viên tham gia, tiết kiệm được trên 221 triệu đồng, nhờ đó đã giúp cho 23 chị em khó khăn vay vốn không lấy lãi để phát

triển dịch vụ, buôn bán nhỏ. Hội quản lý tốt nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số dư nợ gần 4,9 tỷ đồng giúp 210 hộ vay, tín chấp với Ngân hàng TMCP Đông Á tạo điều kiện cho 70 chị vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với dư nợ 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm, Hội phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật nuôi

trồng, chăm sóc cây, con giống mới; vận động chị em mạnh dạn áp dụng kiến thức được trang bị vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhờ các hoạt động thiết thực này, năm 2017 đã có hàng trăm hộ hội viên, trong đó có 79 hộ hội viên nghèo đã cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, thậm chí trở thành hộ khá, giàu như gia đình chị Hoa, chị Sửu, chị Tý, chị Hằng...

Không riêng Việt Hùng, phong trào hỗ trợ, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Vũ Thu chú trọng triển khai nhiều năm qua. Chị Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hàng năm, Huyện hội chỉ đạo các cấp hội cơ sở tiến hành rà soát phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ để đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ; tăng cường ủy thác, quản lý, tín chấp với các tổ chức tín dụng để huy động vốn cho hội viên vay; vận động chị em tích cực cho nhau vay không lãi bằng nguồn vốn, giống để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hội khuyến khích hội viên mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây, nuôi các loại con có giá trị kinh tế cao, theo hướng sản xuất hàng hóa như: trồng hoa, rau màu, cây cảnh, cây ăn trái; nuôi cá lồng, ốc nhồi, lợn rừng, gà chất lượng cao... Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong huyện thường xuyên phối hợp tổ chức khoảng 180 lớp/năm để tập huấn

chuyển giao khoa học kỹ thuật cho chị em; tín chấp gần 300 tấn phân bón trả chậm/năm giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất; duy trì hoạt động hiệu quả của 116 mô hình "phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" thu hút gần 8.000 chị em tham gia.

Với ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, hoạt động hỗ trợ, giúp phụ nữ phát triển kinh tế đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện tham gia. Kết quả, năm 2017, Vũ Thu có 11.030 chị giúp đỡ 1.206 chị với số tiền trên 2,9 tỷ đồng, 112 chỉ vàng, 2.819 con giống, 5.535 cây giống, 86.568kg phân bón các loại, 166 triệu đồng mua thức ăn chăn nuôi và 661 ngày công. Hội phụ nữ cơ sở nhận ủy thác, quản lý, tín chấp với các ngân hàng tổng số dư nợ trên 120,8 tỷ đồng tạo điều kiện cho 4.809 thành viên vay vốn, giúp hàng nghìn gia đình hội viên đầu tư xây dựng gia trại, trang trại, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng tạp hóa, mở rộng diện tích trồng hoa, rau màu. Những hoạt động thiết thực của các cấp hội phụ nữ Vũ Thu đã tạo cơ hội, giúp 538 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ cải thiện kinh tế, trong đó có 76 hộ vươn lên thoát nghèo, hàng trăm hộ khác đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, là điều kiện tiên quyết để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ nông thôn.

QUYNH LUU

Điều chỉnh tăng mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới

(nhandan.com.vn) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Nông nghiệp đã quyết định điều chỉnh mục tiêu phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới năm 2018 lên 39% số xã đạt xã nông thôn mới, thay cho mục tiêu cũ là 37% mà ngành đặt ra từ đầu năm.

Theo đó, để đạt mục tiêu đặt ra, thời gian tới cần triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn.

Bên cạnh đó, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả các đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù, các đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020; đề án hỗ trợ các thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn nhất xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Tính đến ngày 21/2/2018, cả nước có 3.160 xã (35,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.



Thương mại điện tử Việt Nam: "Mỏ vàng" mới ở Đông Nam Á

(vtv.vn) Trong 4 năm tới, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự đoán có thể đạt tới 10 tỷ USD.

Người ta thường nói, khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đặt trong bối cảnh hiện nay, có thể diễn tiến cánh cửa đóng lại là Parkson và cánh cửa khác mở ra là Amazon. Vậy cả hai cánh cửa này dẫn tới con đường nào? Bằng tên của con đường chắc hẳn để 4 chữ "thương mại điện tử".

Theo Thời báo Kinh doanh, Parkson đã thiếu tích hợp thương mại điện tử trong kinh doanh thành ra khó thu hút được người tiêu dùng đến với họ. Còn tại sao Amazon mua lại Zalora, Shopee nhận được khoản đầu tư 500 triệu USD từ Tencent còn tập đoàn thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc vừa rót tiền đầu tư chiến lược vào trang Tiki.

Với một quốc gia có đến 53% dân số sử dụng internet và gần 50 triệu thuê bao sử dụng smartphone như Báo Lao động đăng tải, thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam được dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

Báo Lao động trích dẫn lời của tỷ phú Jack Ma vì thương mại điện tử tại Việt Nam như một "mỏ vàng". "Mỏ vàng" này đang được khai thác ra sao? Alipay của Alibaba ký thỏa thuận chiến lược với Napas, Central Group mua lại Zalora, Shopee nhận được khoản đầu tư 500 triệu USD từ Tencent còn tập đoàn thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc vừa rót tiền đầu tư chiến lược vào trang Tiki.

Với một quốc gia có đến 53% dân số sử dụng internet và gần 50 triệu thuê bao sử dụng smartphone như Báo Lao động đăng tải, thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam được dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới.



AN CHÂU

Chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Chủ trọng chăm sóc, bảo vệ lúa xuân ngay từ đầu vụ theo đúng các biện pháp chuyên môn cùng với kinh nghiệm thâm canh lúa là việc nông dân xã An Châu (Đông Hưng) đang thực hiện ở thời điểm hiện tại. Những ngày này, bà Nguyễn Thị Mái ở thôn Kim Châu 2 có mặt trên đồng ruộng chăm sóc 8 sào lúa gieo thẳng của gia đình. Kinh nghiệm tích lũy từ hàng chục năm gắn bó với cây lúa cho bà biết rằng, để có vụ lúa bội thu cần phải tập trung chăm bón ngay từ những ngày đầu. Bà Mái cho biết: Khi lúa đạt 2 lá tiến hành bón nhử 2kg đạm/sào. Hiện tại lúa có 4

lá, tỉa dặm bảo đảm mật độ 100 - 110 cây/m². Sau khi tỉa dặm, bón thúc đợt 1 cho lúa bằng phân NPK tổng hợp chuyên thức với lượng 7 - 9 kg/sào, tôi thường xuyên giữ mực nước lãng mặt ruộng cho lúa phát triển. Cùng ở thôn Kim Châu 2, gia đình bà Nguyễn Thị Nụ có 4 sào lúa cấy. Bà Nụ cho biết: Cùng với việc chăm bón, tôi chú ý tới việc bảo vệ lúa xuân, thường xuyên diệt chuột, ốc bươu vàng và tích cực thăm đồng kiểm tra sự phát sinh, phát triển của các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ kịp thời. Không chỉ dựa vào kinh nghiệm, những nông dân

như bà Mái, bà Nụ luôn chú ý tới hướng dẫn về các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa của HTX DVNN xã trên Đài Truyền thanh xã. Ông Đào Ngọc Thuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX DVNN xã An Châu cho biết: Vụ xuân năm 2018, toàn xã gieo cấy 245,7ha, chủ yếu bằng các giống lúa TBR225, BC15, Q5. Hiện tại các trà lúa phát triển tốt, lúa cấy đã bén rễ, hồi xanh; lúa gieo thẳng đạt từ 3 - 4 lá. HTX đã hướng dẫn nông dân giữ nước thường xuyên trong ruộng, bảo đảm mực nước 3 - 5cm cho lúa cấy và 2 - 3cm cho lúa gieo thẳng. Về chăm bón, đối với lúa cấy tiến hành bón thúc đợt 1 sau cấy từ 10 -

15 ngày, với lượng từ 7 - 9 kg/sào. Khuyến cáo nông dân không bón đạm đơn, nhất là đối với các giống như BC15, Q5 và một số giống thường nhiễm đạo ôn. Với lúa gieo thẳng sau khi bón nhử 1 - 2kg đạm/sào; sau khi tỉa dặm sẽ tiến hành bón thúc như lúa cấy. Hiện nông dân địa phương đang tiến hành bón thúc

đợt 1. Cùng với việc chỉ đạo công nhân vận hành trạm bơm và thủy nông viên các thôn, HTX chủ động nhập kho, cung ứng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng cung ứng cho nông dân sản xuất vụ xuân. Trong thời gian tới, HTX khuyến cáo bà con sau khi bón thúc đợt 1 từ 7 - 10 ngày thì tiếp tục bón

thức đợt 2, tổng lượng bón thúc từ 16 - 19kg NPK/sào. Kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra, phát hiện sâu bệnh để kịp thời phòng, trừ, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lá đối với một số giống lúa nhiễm bệnh và rầy lưng trắng là trung gian truyền bệnh lùn sọc đen hại lúa.

TIẾN QUANG
(Đài TTTH Đông Hưng)



Lúa gieo thẳng đạt 2 - 2,5 lá cần tiến hành tỉa dặm để bảo đảm mật độ trước khi lúa đẻ nhánh. Ảnh: LUU NGÂN

NÔNG DÂN ĐÔNG HÒA

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Nông dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) thực hiện tốt công tác vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Hội Nông dân xã Đông Hòa hiện có hơn 900 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Đạo cho biết: Trong những năm qua, do cây lúa kém hiệu quả ở các khu vực ruộng manh mún, các hội viên đã

đề nghị UBND xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như các chi hội thôn Nghĩa Phương, thôn Nghĩa Thắng, thôn Trung Nghĩa, thôn Nam Cầu Nhân chuyển đổi trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như quýt cảnh, thanh long ruột tím, bưởi diễm, bưởi da xanh. Nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân

tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế với dư nợ hơn 3 tỷ đồng. 100% hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Thường xuyên vận động hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn tích cực ủng hộ, giúp đỡ nông dân nghèo bằng cách

hỗ trợ cây, con giống, vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi... để từ đó cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Toàn xã có 80ha chuyển đổi thi 60ha chuyên trồng quýt cảnh. Chỉ riêng cây quýt cảnh, năm 2012 toàn xã thu khoảng 15 tỷ đồng, đến năm 2017 lên đến trên 30 tỷ đồng; trong đó thôn Nghĩa Thắng năm 2017 thu gần 9 tỷ đồng. Cũng như những hội viên khác, anh

Vũ Văn Chiến, thôn Nghĩa Thắng tham gia tổ chức hội gần 20 năm nay khi cuộc sống gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều năm lăn lộn với cuộc sống, gia đình anh đã làm giàu từ nghề trồng quýt cảnh. Anh Chiến chia sẻ: Thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc quýt cảnh và kinh nghiệm của bản thân từ quy mô nhỏ với 1 - 2 sào, đến nay gia đình tôi đã mở rộng trồng 1,2 mẫu quýt cảnh với 1.700 cây. Năm 2017 lợi nhuận đạt trên 400 triệu đồng. Năm nay tôi tiếp tục mở rộng diện tích trồng trên 2.000 cây quýt cảnh.

Cùng với phát triển kinh tế, hội viên các chi hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hàng hái đóng góp tiền của, ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông. Thực hiện Quyết định số 19 của UBND tỉnh về hỗ trợ xi măng làm đường nông thôn, Ban Thường vụ Hội cùng UBND xã phối hợp với các thôn tuyên truyền, chỉ

đạo chi hội trưởng chi hội nông dân các thôn làm công việc xây dựng nông thôn mới, tham gia giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, cùng với cán bộ các thôn giám sát việc giải phóng mặt bằng đủ tiêu chuẩn để làm đường

thôn xóm. Đến nay đã cấp được 2.515 tấn xi măng, làm gần 20km đường giao thông nông thôn; nhân dân hiến hơn 9.000m² đất, huy động trên 2.000 ngày công.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, Hội Nông dân xã Đông Hòa

đã và đang tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả hệ thống chính trị chung tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

ĐỨC DÙNG



Gia đình anh Vũ Văn Chiến mở rộng diện tích trồng quýt.